



คำประกาศเกียรติคุณ

นายमारวย ผดุงสิทธิ์

การจัดการดัชนีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการ)

นายमारวย ผดุงสิทธิ์ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ภายหลังสำเร็จการศึกษาได้รับราชการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อมาได้เป็นที่ปรึกษาและจัดวางระบบการบริหารจัดการให้ภาคธุรกิจหลายแห่ง

นายमारวย ผดุงสิทธิ์ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและทำประโยชน์ต่อสังคมในหลากหลายบทบาท เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ อุทิศตนและมีผลงานทางวิชาการต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ในการด้านการบริหารจัดการทั้งในภาคธุรกิจ รวมไปถึงการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา ๗ ปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายमारวย ผดุงสิทธิ์ เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าสู่ยุครุ่งเรืองและผ่านวิกฤตหลายครั้งจนยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการต่อตลาดทุนของประเทศ โดยวางรากฐานสำคัญมากมายหลายประการ งานสำคัญและเป็นที่จดจำกันทั่วไป คือการเปลี่ยนวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์จากวิธีการจดแจ้งราคาบนกระดานมาเป็นวิธีการซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าระบบ ASSET (Automated System for the Stock Exchange of Thailand) การนำตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อก้าวสู่ความเป็นตลาดหลักทรัพย์สากล การร่วมผลักดันพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน และการก่อตั้งสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อีกทั้งยังมุ่งมั่นดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านธุรกิจหลักทรัพย์แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และประชาชนทุกระดับ เพื่อปลูกฝังนิสัยการออม และมุ่งเน้นการกระจายรายได้ เพื่อความเท่าเทียม อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายमारวย ผดุงสิทธิ์ ได้รับภารกิจที่สำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อาทิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐) กรรมการบริหารธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) (๒๕๔๐) สำหรับตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือสหวิริยา ประธานกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด

(มหาชน) หรือ SSI ประธานกรรมการบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด และประธานกรรมการบริหารบริษัท เวส โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

แม้จะมีภารกิจด้านการบริหารจัดการที่เป็นงานหนักอยู่แล้ว แต่ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ยังได้สละเวลาเพื่อทำงานสังคมอีกมาก ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษา โดยเฉพาะในบทบาทประธานกรรมการ SSI ได้กำหนดปรัชญาการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยให้บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข ของอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังเคยเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษามากมาย อาทิ กรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรรมการรับรองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง

นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์บริหารจัดการและพัฒนางานที่รับผิดชอบต่อให้เจริญก้าวหน้าด้วยความตั้งใจ ก่อให้เกิดผลงานอันโดดเด่นและทรงคุณค่าทั้งในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาตลาดทุนและการบริหารประเทศด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งได้เสียสละอุทิศตนในการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิและสาธารณชนทั่วไป นอกจากนี้ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ยังให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จนบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ก่อตั้งจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้ง นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ยังเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จนทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นต้นแบบที่ดีของมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในประเทศไทย อีกทั้งยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน มีการรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพของบริษัทในเครือสหวิริยาและห้องสมุดมารวยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ คุณงามความดี และการอุทิศตนช่วยเหลือสังคมทั้งทางด้านการศึกษา และสาธิตคุณลักษณะอันนับเป็นอเนกอนันต์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการ) แก่ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
